

Lan tỏa tinh thần PGVN từ Đại lễ Vesak LHQ: Tôn trọng, phát huy giá trị tốt đẹp của các tôn giáo (Bài 2)

ISSN: 2734-9195 11:23 12/04/2025

Năm 2014, Việt Nam lần thứ hai đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (LHQ). Điều này một lần nữa khẳng định Nhà nước Việt Nam tôn trọng và ủng hộ quyết định đúng đắn của LHQ, đồng thời khẳng định Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo đã góp phần tích cực cho ổn định xã hội, phát triển đời sống tốt đẹp của Nhân dân.



Đại lễ Vesak LHQ năm 2014 khai mạc ngày 08/4 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh tư liệu)

Khẳng định thành tựu trong thực hiện MDGs

Từ 07 - 10/5/2014, Đại lễ Vesak LHQ 2014 đã được tổ chức tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Đây là lần thứ 11 diễn ra Đại lễ Vesak LHQ và là lần thứ hai Việt

Nam làm nước chủ nhà của một lễ hội văn hóa tôn giáo tầm cỡ quốc tế.

Trong lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam (năm 2008), Chính phủ đã đứng ra đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ. Lần thứ hai làm chủ nhà của Đại lễ Vesak LHQ năm 2014, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc tế Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ (IOC), GHPGVN đứng ra đăng cai tổ chức; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực GHPGVN được cử làm Chủ tịch Ủy ban Tổ chức IOC 2014. Đồng thời, Chính phủ đã thành lập Tổ công tác liên ngành để hỗ trợ GHPGVN tổ chức Đại lễ.

Đại lễ Vesak LHQ năm 2014 được tổ chức trong bối cảnh khá đặc biệt; là thời điểm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) đến năm 2015 trong Tuyên bố Thiên niên kỷ của Đại hội đồng LHQ, được 189 quốc gia thành viên LHQ nhất trí thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh về Phát triển bền vững diễn ra vào tháng 9/2000.

Chính vì vậy, với chủ đề: “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”, Đại lễ Vesak LHQ năm 2014 trở thành một diễn đàn quan trọng để Việt Nam nêu bật những thành tựu đạt được trong thực hiện MDGs trước bạn bè quốc tế; đồng thời là sự kiện để khẳng định những đóng góp của GHPGVN trên hành trình 15 năm Việt Nam cùng các quốc gia trên thế giới thực hiện MDGs.

Theo báo cáo của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), tại thời điểm năm 2014, Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn 5/8 MDGs và đang tiếp tục phấn đấu cơ bản hoàn thành hết các mục tiêu vào năm 2015.

Trong số MDGs thì mục tiêu giảm nghèo được Việt Nam đặc biệt chú ý phân bổ lồng ghép các nguồn lực. Báo cáo của UNDP cho thấy, Việt Nam đã lồng ghép các mục tiêu cụ thể vào hệ thống kế hoạch, chương trình, chính sách kinh tế - xã hội quốc gia, phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước; xây dựng mô hình tăng trưởng toàn diện, kết hợp phát triển kinh tế với xã hội, bảo vệ môi trường, vì người nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ nghèo của Việt Nam giảm rất ấn tượng; theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ nghèo của Việt Nam đã giảm xuống từ 14,2% năm 2010 xuống còn 9,8% năm 2013 và 5,8% cuối năm 2014.



Các đại biểu dự Lễ khai mạc Đại lễ Vesak LHQ năm 2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh tư liệu)

Những thành tựu của đất nước trong thực hiện MDGs có đóng góp tích cực của GHPGVN. Điều này đã được các đại biểu trong nước và quốc tế khẳng định tại Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc” diễn ra ngày 07/5, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak LHQ năm 2014.

Tại Hội thảo này, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN đã khẳng định, tư tưởng đạo lý của Phật giáo thời gian qua đã chung tay cùng xã hội để hoàn thành nhiều mục tiêu MDGs. Theo Hòa thượng, tinh thần từ bi của Phật giáo hòa hợp cùng truyền thống người Việt đã góp phần giảm đáng kể tỷ lệ nghèo đói; đồng thời, phương châm “Duy tuệ thị nghiệp” của Phật giáo đã góp phần vào công tác phổ cập giáo dục phổ thông và vào công tác chuyển hóa nội tâm giúp giảm thiểu tệ nạn xã hội, tôn vinh tinh thần hiếu đạo để tạo nên nếp sống tôn trọng bình quyền nam nữ...

Đặc biệt quan tâm đến phát triển bền vững

Thông tin lưu trữ của Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) cho thấy, trong Lễ khai mạc Đại lễ Vesak LHQ năm 2014 (sáng ngày 08/5) có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (giai đoạn 2011 - 2016) Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII (giai đoạn 2013 - 2017) Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo

Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương.

Cùng dự có Thủ tướng Sri Lanka Jayaratne; các vị Đại sứ, đoàn ngoại giao cùng gần 1.150 vị khách quốc tế là lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các học giả, nhà nghiên cứu Phật học đến từ 97 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới và trên 10.000 đại biểu người Việt là Tăng, Ni, Phật tử Đại diện các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, Phật tử Việt kiều tiêu biểu; lãnh đạo các tôn giáo bạn; đồng bào Phật tử, Nhân dân tham gia các hoạt động của Đại lễ Vesak LHQ năm 2014.



Để hỗ trợ GHPGVN tổ chức thành công Đại lễ Vesak LHQ năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, một tổ công tác liên ngành được thành lập, Thường trực là Ban Tôn giáo Chính phủ. (Trong ảnh: Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2014 tổ chức ngày 20/3/2014)

Tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam; luôn tỏ rõ phương châm nhập thế, gắn bó giữa Đạo và Đời, phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc, an vui cho con người. Đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn tôn trọng các giá trị cao đẹp được xây dựng, hun đúc qua hàng ngàn năm của các tôn giáo, trong đó có đạo Phật, nhất là đạo đức tôn giáo hướng con người tới chân, thiện, mỹ, đề cao con người, đề cao đạo đức, nhân cách con người.

Trong diễn văn khai mạc chào mừng Đại lễ Vesak LHQ năm 2014, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực GHPGVN - Chủ tịch Ủy ban Tổ chức IOC 2014 cũng khẳng định, sau Đại lễ Vesak LHQ năm 2008 được tổ chức thành công tại Hà Nội, Đại lễ Vesak năm 2014 lần này tiếp tục được tổ chức tại chùa Bái Đính, Ninh Bình, một lần nữa khẳng định Nhà nước Việt Nam tôn trọng và ủng hộ quyết định đúng đắn của LHQ; đồng thời khẳng định Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo đã góp phần tích cực cho ổn định xã hội, phát triển đời sống tốt đẹp của Nhân dân.

Đại lễ Vesak LHQ năm 2014 do Việt Nam đăng cai tổ chức lần thứ hai được đánh giá là thành công hơn năm 2008; Đại lễ đã thông qua Tuyên bố Ninh Bình. Một trong những điểm nhấn của Tuyên bố Ninh Bình là quyết tâm rằng trong khi vẫn hài hòa với thế giới quan chung cho tất cả Phật tử, mỗi cá nhân và tập thể có nghĩa vụ làm việc không mệt mỏi để đạt được các mục tiêu MDGs và phấn đấu hết sức để tham gia hoạt động xã hội để đạt được thành tựu cho các mục tiêu.

Theo đánh giá của Ban Tôn giáo Chính phủ, Tuyên bố Ninh Bình đã thức tỉnh các nhà lãnh đạo trên thế giới, phải đặt sự phát triển bền vững của thế giới và mỗi quốc gia trên ba trụ cột chính là: Bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Trong đó nhấn mạnh đến các nguyên tắc bình đẳng, công bằng xã hội, bảo vệ quyền con người, thúc đẩy giáo dục.

Đặc biệt, Tuyên bố Ninh Bình đề cập và nhấn mạnh sự cần thiết giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại và hợp tác giữa các bên. Tuyên bố còn khuyến khích các cá nhân phát huy trí tuệ và đạo đức nhân bản, chủ động hơn trong việc thúc đẩy hòa bình, truyền bá triết lý của Đức Phật để cao giá trị của hòa bình trong bản thân và xã hội, tham gia giải quyết để ngăn chặn các vấn nạn xã hội như chiến tranh, bạo lực, khủng bố đang đe dọa đến hòa bình và ổn định xã hội toàn giới.

Để hỗ trợ GHPGVN tổ chức thành công Đại lễ Vesak LHQ năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, một tổ công tác liên ngành được thành lập, Thường trực là Ban Tôn giáo Chính phủ. UBND tỉnh Ninh Bình và các địa phương liên quan (Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa) đã chủ động phối hợp với Tổ công tác liên ngành và các bộ, ngành, địa phương khác hướng dẫn, giúp đỡ GHPGVN thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức, góp phần quan trọng tạo nên thành công chung của Đại lễ Vesak LHQ năm 2014.

(Còn nữa)

Tác giả: **Sỹ Hào**

Nguồn link: **<https://baodantoc.vn/lan-toa-tinh-than-phat-giao-viet-nam-tu-dai-le-vesak-lien-hop-quoc-ton-trong-phat-huy-gia-tri-tot-dep-cua-cac-ton-giao-bai-2-1744338552442.htm>**